

# Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình

Những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt quá trình lãnh đạo để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Ông Lê Bá Quyền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Đảng ủy Công ty đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền cũng như quán triệt nội dung chuyên đề hàng năm, triển khai đăng ký nội dung học tập. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty còn triển khai các văn bản của cấp trên, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả để thực hiện. Từ đó, nhiều chi bộ, đảng viên đã tích cực tham gia, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào để áp dụng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2021, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện của Công ty có bước tăng trưởng khá cao ở khu vực miền Bắc với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 10,86%/năm, vượt kế hoạch được giao. Trong đó, thành phần tăng trưởng cao nhất là thương mại, dịch vụ với tốc độ tăng trưởng trung bình 18,75%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 17,94%/năm. Nếu như điện thương phẩm năm 2016 đạt 2.050 triệu kWh thì đến năm 2021 đã tăng lên 3.104 triệu kWh, góp phần đưa doanh thu từ 1.302 tỷ đồng năm 2016 lên gần 5.556 tỷ đồng năm 2021.

Nổi bật trong sản xuất, kinh doanh điện năng là đã làm tốt công tác dịch vụ khách hàng với phương châm mỗi cán bộ, công nhân viên ngành điện đều là đại sứ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện cho



Công ty Điện lực Thái Bình không ngừng nâng cấp hệ thống truyền tải điện bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn.

những giá trị văn hóa EVN, đem tới cho khách hàng những hình ảnh đẹp nhất về EVN.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm gần đây Công ty không ngừng đầu tư phát triển hệ thống lưới điện theo hướng hiện đại. Trong đó, đưa toàn bộ 10 trạm biếp áp 110kV vận hành theo tiêu chí trạm biếp áp không người trực, cải tạo thay thế 380.559 công tơ đo xa, kết nối các recloser, LBS về trung tâm điều khiển xa; kết nối công nghệ thông tin với đơn vị cấp 4 và triển khai các phương án chuyển đổi số các mặt hoạt động, trong đó chú trọng lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện; quản trị nội bộ nhân lực; quản lý đầu tư; văn phòng điện tử... Đây là giai đoạn Công ty nỗ lực vượt bậc để củng cố hệ thống lưới điện, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp. Công ty cũng đã làm tốt công tác quản lý điện nông thôn và nhanh chóng tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đem lại quyền lợi thiết thực, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình cho biết:

Hàng năm, Công đoàn Công ty đều hướng dẫn đoàn viên, công nhân viên chức lao động học và làm theo Bác thông qua các chuyên đề cụ thể. Từ đó việc học Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, gắn với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham gia chương trình không người trực, cải tạo thay thế 380.559 công tơ đo xa, kết nối các recloser, LBS về trung tâm điều khiển xa; kết nối công nghệ thông tin với đơn vị cấp 4 và triển khai các phương án chuyển đổi số các mặt hoạt động, trong đó chú trọng lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện; quản trị nội bộ nhân lực; quản lý đầu tư; văn phòng điện tử... Đây là giai đoạn Công ty nỗ lực vượt bậc để củng cố hệ thống lưới điện, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp. Công ty cũng đã làm tốt công tác quản lý điện nông thôn và nhanh chóng tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đem lại quyền lợi thiết thực, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình cho biết:

THU THỦY

# Phát huy vai trò của người cao tuổi trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Thực hiện chương trình phối hợp "Quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thái Bình" giữa Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 5 năm qua, hội viên NCT đã phát huy vai trò cao gương sáng, tích cực đồng hành với BĐBP tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) là một trong những địa bàn quan trọng trong khu vực biên giới biển của tỉnh. Thực hiện chương trình phối hợp, hội viên NCT thị trấn đã có nhiều hoạt động tích cực cùng với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Ông Đỗ Văn Đạt, Chủ tịch Hội NCT thị trấn cho biết: Công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của NCT trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển được đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy chế phối hợp, các quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các chủ trương lớn của tỉnh và địa phương về bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh... NCT thị trấn còn trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển với việc xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 18 tổ tự quản với 475 hội viên, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị tác biến phòng cho lực lượng chức năng. Trong đó, nổi bật là Chi hội NCT tổ dân phố số 9 phối hợp cùng các lực lượng cùng cố và duy trì hoạt động của tổ tự quản tàu thuyền đồng thời là tổ dân quân tự vệ trên biển với hơn 100 tàu thuyền khai thác xa bờ, duy trì thường xuyên 6 phương tiện tham gia phối hợp với BĐBP trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Là địa phương nằm trong khu vực biên giới biển, Hội NCT xã Nam Cường (Tiền Hải) luôn xác định bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị,



Bộ đội Biên phòng Thái Bình tuyên truyền, vận động người cao tuổi ký cam kết phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và uy tín của lực lượng BĐBP và các cấp hội NCT trong triển khai thực hiện các nội dung với hình thức phong phú, thiết thực, đạt được những kết quả quan trọng. Thông qua các hoạt động đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên NCT và nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Các đơn vị BĐBP đã tham gia các tổ tự quản, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho BĐBP, tham gia cùng lực lượng chức năng bắt nhiều vụ vi phạm pháp luật. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được 2 đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả. Đồn Biên phòng Cửa Lân đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 450 lượt NCT của địa phương với số tiền 22,5 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình NCT với tổng số tiền 60 triệu đồng đồng thời tổ chức nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà khác.

Đại tá Đặng Đức Cảnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Chương trình phối hợp giữa BĐBP và Hội NCT qua 5 năm thực hiện (2016 - 2021) đã

đất liến, duy trì 34 hòm thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới, cung cấp cho BĐBP gần 600 nguồn tin có giá trị. Trong công tác an sinh xã hội, BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng hội NCT các địa phương xây dựng 86 nhà "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới", 18 nhà "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới", 4 nhà sinh hoạt cộng đồng, 14 công trình dân sinh với tổng trị giá gần 4,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các chương trình chăm sóc NCT, vận động nhân dân giúp nhau giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển được 2 đơn vị lồng ghép, thực hiện hiệu quả.

Thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đa dạng hình thức tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRINH CƯỜNG

# Tranh thủ thời gian vàng dạy học trực tiếp

Năm học này, Trường THCS Phạm Đôn Lễ (xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) có 782 học sinh. Thời gian qua, việc dạy học trực tiếp và trực tuyến được nhà trường tổ chức linh hoạt, đồng thời tăng thời lượng chương trình với các môn học phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022. Thấy giáo Nguyễn Văn Lục, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong những ngày cuối năm 2021, đầu năm 2022, nhà trường phải cho học sinh tạm dừng đến trường do diễn biến phức tạp của dịch trên địa bàn xã. Ngày 6/1 học sinh bắt đầu trở lại trường học trực tiếp. Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về triển khai dạy học trong bối cảnh ứng phó với dịch bệnh; tận dụng tối đa thời gian vàng khi học sinh học trực tiếp để hoàn thành chương trình giáo dục, Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch. Trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản linh hoạt khi dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học trực tiếp. Trường yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn điều chỉnh kế hoạch, thống nhất các nội dung dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp, hiệu quả nhất với nhận thức của học sinh; tranh thủ thời gian vàng để dạy những bài trọng tâm. Thấy cô hướng dẫn học sinh cách tự nghiên cứu tài liệu, học tập ở nhà trong thời gian học trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh



Học sinh Trường THCS Phạm Đôn Lễ (Hưng Hà) tập trung nghe giảng trong tiết học trực tiếp.

đó, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên, sắp xếp thời khóa biểu vào các buổi chiếu, tối để dạy học trực tuyến cho những học sinh thuộc khu vực phong tỏa, cách ly y tế của địa phương để các em theo kịp và hoàn thành chương trình giáo dục. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu năm học đã đề ra. Tại Tiến Hải, các trường vẫn đang thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện cho biết: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống dịch Covid-19. Các trường tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại. Bên cạnh đó, kết hợp tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã dạy cho các nhóm học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền và y tế địa

phương cấp nhật thông tin chính xác, kịp thời về số lượng F0, F1, F2; việc tiêm chủng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; xác định cấp độ dịch bệnh tại địa phương để chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, bảo đảm tất cả học sinh đều theo kịp tiến độ chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cô giáo Lê Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Lương (Tiền Hải) chia sẻ: Chúng tôi tập trung thực hiện các biện pháp tăng cường chất lượng dạy và học trực tiếp trên cơ sở tổ chức dạy học những

DẶNG ANH

nội dung kiến thức cốt lõi, trong đó tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục của đơn vị để bảo đảm ưu tiên thời gian dạy học trực tiếp những kiến thức cơ bản, những nội dung yêu cầu thực hành hoặc đòi hỏi có sự tương tác cao. Nếu có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, chúng tôi sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học phù hợp. Cùng với việc tranh thủ thời gian vàng dạy học trực tiếp cho học sinh, nhà trường bố trí giáo viên dạy học trực tuyến cho những học sinh không thể đến trường do thuộc diện F1, F2. Những giáo viên khác dạy thay để duy trì việc dạy học trực tiếp hoặc yêu cầu giáo viên dạy trực tuyến với thời gian phù hợp. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên rà soát, bảo đảm các điều kiện để dạy học trực tiếp an toàn, tổ chức các hoạt động chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Đặc biệt, tiến hành rà soát, bảo đảm trường học an toàn dịch bệnh như: tiêu độc khử trùng, vệ sinh trường lớp, thiết bị dạy học; bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường; thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh... theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và diễn biến dịch bệnh, ngành giáo dục đang nỗ lực triển khai các hoạt động dạy học phù hợp với quyết tâm "dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt" trên cơ sở chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng mọi điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

## ► CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Vận động hơn 4,9 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 11/1, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ, phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Năm 2021, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các công đoàn cơ sở tổ chức trao hàng nghìn suất quà cho người lao động; hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà cho 2 đoàn viên với tổng số tiền 50 triệu đồng; vận động thành lập 2 công đoàn cơ sở, kết nạp được 2.012 đoàn viên (đạt 183% kế hoạch)... Đồng thời, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tích cực vận động các doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch; trong năm, có 7 doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và trực tiếp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Năm 2022, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên; phát động các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh... Nhân dịp này, 68 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong lao động và hoạt động công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, Công đoàn Các khu công nghiệp tặng giấy khen.

ANH THỦ

## ► LÀNG TRẺ EM SOS THÁI BÌNH Trao tặng xe đạp, đèn học cho trẻ em 6 huyện

Ngày 11/1, Làng trẻ em SOS Thái Bình tổ chức trao tặng xe đạp và đèn học cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc chương trình chăm sóc và hỗ trợ trẻ tại cộng đồng trên địa bàn 6 huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải. Tại các huyện, đại diện Làng trẻ em SOS Thái Bình đã trao cho thân nhân các em 46 chiếc xe đạp và 91 chiếc đèn học, tổng trị giá gần 96 triệu đồng. Đây là món quà thiết thực giúp đỡ, khích lệ các em nỗ lực, cố gắng vượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó đến trường, đạt thành tích học tập tốt. Nhân dịp này, Làng trẻ em SOS Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ quý IV/2021 cho 169 học sinh thuộc chương trình chăm sóc và hỗ trợ trẻ tại cộng đồng với mức hỗ trợ 300.000 đồng/em/tháng (đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT) và 1.100.000 đồng/em/tháng (đối với học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học).

QUỲNH LƯƠNG